

# นิเทศศาสตร์



Usseetipitipit Praseetipitipit

ปีที่ 40 ฉบับที่ 50 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

## ครูจัดสัมมนาหวังพัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษาคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์” อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เผยถึงแรงจูงใจในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ด้วยเหตุที่ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนสอนคณิตศาสตร์ยังไม่สพผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม และเนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผลจึงจะเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำ เช่น ปีการศึกษา 2551 สอบ 8 รายวิชา คณิตศาสตร์ได้คะแนนต่ำสุด อีกทั้งค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O- NET ม. 3 ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าวิชาหลักนักเรียนได้คะแนนต่ำ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ที่ต่ำลงเรื่อย ๆ เนื่องจากนักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น การเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นการเลียนแบบ นักเรียนส่วนมากไม่มีทักษะในการคิดคำนวณ ดังนั้นจึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์” อย่างเต็มรูปแบบ แก่ครูผู้สอนและนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อจะสร้างความเข้าใจและมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ในการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยสิ่งที่น่าสนใจให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนหรือกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในครั้งนี้มีสองท่านคือ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง อาจารย์ประจำวิชาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และอาจารย์สุธีรุจ อุปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดสัมมนาครั้งนี้นอกจากอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนาได้เช่นกัน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความสนใจ “ ข้าราชการเมือง ” ของประชาชน ณ วันนี้

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรับรอง ส.ส. ของ กกต. การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และโครงการค่าจ้าง 300 บาทที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ขณะนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 400 คนสรุปผลได้ดังนี้

### ตอนที่ 1 ข้าราชการเมืองที่ประชาชนสนใจมากที่สุดคือ

อันดับที่ 1 การจัดสรรตำแหน่งรมต.ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	54.37%
อันดับที่ 2 นโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ /ค่าจ้าง 300 บ.	22.95%
อันดับที่ 3 การรับรอง ส.ส. ของ กกต	9.31%
อันดับที่ 4 การเลือกหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ปชป	7.07%
อันดับที่ 5 ข่าวของกลุ่มคนเสื้อแดง	6.30%



### ตอนที่ 2 ระหว่างข่าวความเคลื่อนไหวของ “นายกษ อภิสิทธิ์” กับ “ว่าที่นายกษ ยิ่งลักษณ์”ประชาชนอยากติดตามข่าวของใคร? มากกว่ากัน คือ

อันดับที่ 1 สนใจข่าวยิ่งลักษณ์มากกว่า เพราะ เป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและมีโอกาสได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย ฯลฯ	38.13%
อันดับที่ 2 ไม่สนใจทั้ง 2 คน เพราะ เบื่อการเมืองมีแต่เรื่องอำนาจ ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง, ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน	34.81%
อันดับที่ 3 สนใจพอ ๆ กันเพราะ ทั้ง 2 คน เป็นบุคคลสำคัญของ 2 พรรคใหญ่ มีกระแสข่าวที่น่าสนใจออกมาเป็นระยะ ๆ ฯลฯ	16.22%
อันดับที่ 4 สนใจข่าวอภิสิทธิ์มากกว่า เพราะ มีความชื่นชอบส่วนตัว ชอบการทำงาน ต้องการติดตามผลงานไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตาม ฯลฯ	10.84%

### ตอนที่ 3 ประชาชนอยากให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวการเมืองอย่างไร? จึงจะถูกใจ คือ

อันดับที่ 1 นำเสนอตามความเป็นจริง เป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่ชี้นำ	34.10%
อันดับที่ 2 วิเคราะห์สรุปประเด็นได้ชัดเจนโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ	29.26%
อันดับที่ 3 นำเสนอข่าวในประเด็นที่สร้างสรรค์ เน้นการตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง	13.81%
อันดับที่ 4 นำเสนอข่าวทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง ตรงไปตรงมา	11.93%
อันดับที่ 5 นำเสนอข่าวด้านอื่นๆ ที่ไม่เครียด นอกเหนือจากการทำงาน เช่น กิจกรรมวันว่างหรือวันหยุดพักผ่อน งานอดิเรกส่วนตัว	10.90%



เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุขระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ทำความร่วมมือเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ เทศบาลตำบลพรหมโลก อบต.ท่าจิว และ อบต.กำแพงเขา ก็หวังว่างานนี้จะทำให้พื้นที่ หน่วยงาน รวมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตได้รู้จักกับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มากขึ้น และคงจะมีโครงการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาบัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

## โครงการเยาวชนยูซีอี ๗ เปิดสอบชิงทุน

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURE EXCHANGE ) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน 2555 ในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดาและอังกฤษ เป็นเวลา 3.5 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษ เผยแพร่วัฒนธรรม สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทย ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคต โดยโครงการจะคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไปและมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

โครงการเยาวชนยูซีอี เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับโรงเรียนรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเยาวชนของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก รับสมัครเยาวชนที่มีอายุ 10 -22 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง ระดับการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปานกลาง - ดีมาก และมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาดังกล่าว สนใจขอรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาที่สังกัด หรือสำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต (16) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 -690-0375-7 โทรสาร 02-691-5199 ดูรายละเอียดใบสมัครได้ที่ ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้องสมัครวันที่ 1-25 สิงหาคม 2554

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr\_nstru@hotmail.com



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างสาน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชมา นนทโชติ  
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหน่วยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร

ประเดิมด้วย สิ่งดีดีรับวันแม่กันดีกว่าครับ เพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ แก่ปวงชนชาวไทย ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2554 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เข้าคำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี" รู้รักสามัคคีเป็นสิ่งที่ชาติต้องการในปัจจุบันจ้า

เลี้ยงเวโด้งมาทางหน้าเขาบ้างดีกว่า ทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าช่วงนี้หลักสูตรการจัดการ ของคณะวิทยาการจัดการนำทีมโดย อาจารย์โสพล ยอดอุดม และ ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตร กำลังขะมักเขม้นเพื่อจะพัฒนาหลักสูตรการจัดการ ไม้เลียบแอบถาม อาจารย์ปิ่นฤดี หนูบุตร ว่ามีจุดมุ่งเน้นให้บัณฑิตออกมาเป็นอย่างไร ได้รับคำตอบว่าชื่นชมว่า "ในภาพรวมต้องการให้บัณฑิตสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีศักยภาพ เฉพาะอย่างยิ่ง ให้จัดการกับตัวเองได้ในทุกเรื่อง" แหมน่าชื่นชมกับแนวคิดจังเลยเพราะปัจจุบันหากไม่สามารถจัดการกับตัวเอง คอยมองแต่จะจัดการกับเรื่องคนอื่น ความสับสนและวุ่นวายก็จะเกิดในสังคม ชื่นชมมากมายกับแนวคิดจ้า

มาที่หลักสูตรพัฒนาชุมชนกันบ้างดีกว่า ช่วงนี้ดูเหงา ๆ ไปนิดเพราะเพิ่งผ่านกิจกรรมใหญ่ระดับประเทศไปไม่นานกับการประชุมเครือข่าย ไม้เลียบแอบแซว อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ว่าเสร็จงานเหมือนสิ้นใจมัยน้อง ได้รับคำตอบว่า ก็อย่างที่คิดครับ ยังสับสนวุ่นวายอยู่เลย ังน่อยังนี้ต้องพักยาวกับกิจกรรม ได้รับคำตอบอย่างหัวเราะว่า ยังครับเพราะต้องเตรียมการพนักศึกษ กศ.บป ชั้นปีที่4 ไปดูงานเรื่องการพัฒนาทางวัฒนธรรม ในวันที่ 4-6 กันยายน นี้ ดังนั้นช่วงนี้ทีมงานในหลักสูตรจึงต้องเตรียมงานกันอย่างเจียบ ๆ แต่จริงจัง ฮุ้ยตาย..คุณน้อง ไปดูงานมาเลเซีย พี่ว่าคนคุณนักศึกษาต้องไม่พอแน่นอน ยังไงซะ หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง อาจารย์ทุกท่านว่างมากเลยช่วงนี้นะ กระซิบบ้างด้วยรักจ้า

ข่าวแจ้งคนที่บ้านหาย อาจารย์ยัวร์ดี เลิศไกร แจ้งว่า ช่วงนี้ต้องเตรียมงานอบรมครูปฐมวัยให้กับเขตการศึกษา ยุ่งมากมาย เพราะต้องรับหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร ต้องเตรียมการและเป็นวิทยากรด้วย จึงหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวได้ยาก กลับมาบ้านกะว่าจะชวนหวานใจ ไปนั่งรับประทานเมี่ยงญวนเลิศ ๆ กันซะหน่อย แต่ไม่พบ ตายแล้วหายไปไหนเนี่ย ว่าแล้วก็ต้องรีบโทรศัพท์ตามกันจ้าละหวั่น จึงถึงบางอ้อว่า ไม่ได้หายไปไหนแต่มาราชการเรื่องวิจัย และเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร แหม คิดว่าจะกลับมาแล้วได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ กลับใจหายใจคว่ำ แต่ไม่เป็นไรเพื่อชาติ คุณป้ารับได้เจ้าคะ

ก่อนลาสัปดาห์นี้ ขอแสดงความเสียใจกับคุณประไพพิศ เซาว์ช่างเหล็ก หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สูญเสียคุณพ่อนับ เซาว์ช่างเหล็ก อายุ 89 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญ ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมาปณกิจในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 น. ณ เมรุวัดอัมพวัน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยวิทาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 มีรถออกจากสำนักงานอธิการบดีเวลา 17.00 น.  
ไม้เลียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54